

นอกเหนือจากการดำเนินการข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับต่อการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในการลดมลพิษในพื้นที่โครงการและเพิ่มมูลค่าประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเอาทรัพยากรที่ใช้แล้วและนำกลับไปใช้ใหม่ เช่น โครงการการใช้น้ำในโรงโม่ระบบหมุนเวียน และโครงการถนนทางวิ่งส่วนบุคคลเพื่อลดมลพิษจากฝุ่น

๓.๓ คำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง

๓.๓.๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชี้แจงด้วยวาจา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณีการทำเหมืองแร่ นั้นจะมี ๒ ขั้นตอน คือ การประชาคมก่อนเริ่มการศึกษาเพื่อสำรวจว่าชุมชนมีความกังวลเรื่องใดบ้าง และการประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานที่ได้จัดทำเสร็จแล้ว

ในการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนี้ ผู้ประกอบการได้ทำประชาคมหมู่บ้านในระยะ ๓ กิโลเมตร หลังจากนั้นได้มีการสอบถามเชิงลึกในรัศมี ๕๐๐ เมตรรอบพื้นที่ประทานบัตร จากตัวเลขจำนวนชาวบ้านที่ได้ถูกสอบถามมีประมาณ ๕๐๐ กว่าคน ผลการสำรวจพบว่า มีผู้เห็นด้วยประมาณร้อยละ ๔๐ ไม่เห็นด้วยร้อยละ ๑๘ และที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็น ข้อมูลการสอบถามเหล่านี้ได้ถูกนำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้ามีประเด็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนก็สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้

๓.๓.๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑. สภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ บริเวณเขาควหาในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลควหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีสภาพเป็นป่าดงดิบบนควนเขา มีร่องรอยการระเบิดและย่อยหินมาก่อน ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ชั้นล่าง เป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และพวกวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่โดยทั่วไป และติดอยู่ในเขตแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ ปี และชั้นที่ ๕ เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔ พื้นที่ไม่มีผู้ครอบครองหรือได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี

๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่อำเภอรัตภูมิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๖ ได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษบริเวณเขาควหา ผลการตรวจสอบปรากฏว่า คณะเจ้าหน้าที่ได้สังเกตการณ์การระเบิดหินและตรวจวัดระดับเสียงดังจากการระเบิดหิน รวมทั้งปริมาณฝุ่นละออง ในเวลา ๑๗.๕๕ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. พบว่าระดับเสียงมีค่าเท่ากับ ๖๑.๑ เดซิเบล และ ๗๔.๖ เดซิเบล ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ซึ่งลักษณะของการระเบิดหิน คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสรุปเห็นว่า มีฝุ่นละอองเกิดขึ้น และกระจายมายังทิศทางของบ้านประชาชน และโรงเรียนซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้ และยังพบร่องรอยว่า การระเบิดอาจมีหินปลิวและ

ท่านาถูกต้อง



/ร่างหล่น...

(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ